



Title :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	มติชน
Date :	วันจันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 หน้า 6

ต่อจากหน้า 1

ร่างปกขาว

ปลดเกษมแจงไร้ละพ่น'อด

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรียอมรับว่า มีปัญหาการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาตาม โครงการไร่ละ 1,000 บาท ว่าเรื่องนี้นายกฯ แสดงความกังวลมาตลอด เพราะไม่ต้องการให้เกิดการสวมสิทธิ์ หรือปัญหาขอรับสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ชาวนาตัวจริง ดังนั้น ช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงหารือ ร่วมกัน มีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้การตรวจสอบมีความละเอียดรอบคอบ

นายชวลิตกล่าวว่า การขึ้นทะเบียนชาวนา เพื่อแสดงเจตจำนงรับสิทธิช่วยเหลือจากรัฐบาล จะมีหน่วยงานตั้งแต่ระดับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้กรองเบื้องต้น จากนั้นส่งให้ระดับอำเภอ จังหวัดตรวจสอบ เมื่อผู้ขึ้นทะเบียนผ่านการพิจารณาจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังนั้นหากพบว่า มีขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งผิดปกติ และตรวจสอบพบความผิดจริง อาทิ ปลอมให้เจ้าของที่ดินแต่ไม่ใช่ผู้ทำนารับเงินแทน ปลอมให้ผู้ที่ไม่ใช่ชาวนาลงทะเบียนรับสิทธิได้ ทั้งหมดนี้ก็จะถือเป็นการแจ้งเท็จ

เป็นคดีอาญาทั้งตัวผู้รับเงิน และเจ้าหน้าที่ที่ ร่วมทำผิดด้วย จะทำให้ผู้ทำผิดเสียประวัติ อยู่ในบัญชีดำที่รัฐต้องจับตา จนกลายเป็นลัทธิใน การได้รับความช่วยเหลือครั้งต่อไป

หอการค้าระดมแผนเศรษฐกิจ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ หอการค้าไทย กล่าวเปิดการสัมมนา “เปลี่ยน หัวคิด ก้าวไป สู่อัจฉริยะ” ในการประชุม หอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 ที่หอประชุม สมเด็จพระเจ้า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง เชียงราย โดยมีสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คน ว่า หอการค้าอยากเห็นภาครัฐและเอกชนทำงาน ร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการทำงาน

ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใน การพัฒนาและยกระดับรายได้ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และชุมชนท้องถิ่น ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำ นำประเทศไปสู่ การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นายอิสระให้สัมภาษณ์ก่อนการ ประชุมว่า จะมีการระดมความเห็นเกี่ยวกับการ วางแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไทยในปี 2558 และรองรับเปิดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) แล้วจัดทำเป็นสมุด ปกขาวเสนอรัฐบาล